

22/04/2013

**Thông cáo báo chí**

*ĐƯA TIN SAU 20H00 NGÀY 22/04/2013*

**ENV, FREELAND và USAID vinh danh các cá nhân có cống hiến nổi bật trong hoạt động bảo tồn động vật hoang dã**

**Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2013** – Trong khuôn khổ chương trình ARREST do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã tổ chức lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Động vật Hoang dã (ĐVHD) lần đầu tiên tại Việt Nam nhằm vinh danh năm cá nhân xuất sắc với những đóng góp nổi bật trong hoạt động bảo vệ ĐVHD.

Lễ trao giải được tổ chức tại Khách sạn Hilton Hà Nội nhằm ghi nhận những đóng góp của ba cán bộ thực thi pháp luật và hai nhà báo được lựa chọn trao giải từ hơn 60 ứng cử viên được đề cử.

Năm cá nhân này được lựa chọn bởi Hội đồng xét duyệt gồm đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ, ENV, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Việt Nam, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), TRAFFIC và Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD (WCS):

- Trần Thanh Bình - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng
- Nguyễn Văn Dương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Quảng Ninh
- Hoàng Hải Vân - Phóng viên báo Thanh Niên
- Lâm Hiếu Nghĩa - Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh
- Nguyễn Duy Tuấn – Phóng viên Báo điện tử Vietnamnet

*“Chúng tôi rất tự hào vì hôm nay đã có cơ hội vinh danh những cá nhân xuất sắc này” – Bà Vũ Thị Quyên – Giám đốc ENV phát biểu. “Nhiều khi chúng tôi nhận thấy tình trạng các loài ĐVHD của Việt Nam thật đáng lo ngại. Tuy nhiên, năm cá nhân được vinh danh hôm nay chính là niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn đối với các loài ĐVHD ở Việt Nam. Chúng ta cần trân trọng những nỗ lực của họ. Sự tâm huyết và cống hiến hết mình của họ đã góp phần đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho các loài ĐVHD, di sản thiên nhiên vô cùng quý giá của nước nhà”.*

Phó Đại sứ Hoa Kỳ, Bà Claire Pierangelo, tham dự lễ trao giải với tư cách khách mời danh dự, đã dành lời khen ngợi cho nỗ lực của các cá nhân đạt giải. *“Hoạt động bảo tồn ĐVHD không thể thực hiện trong một sớm một chiều”, Bà phát biểu. “Nhưng nếu chúng ta cùng hợp tác với nhau, giữa các cơ quan chính phủ, cùng với cộng đồng quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự và những cá nhân giống như những người giành giải thưởng hôm nay – thì chúng ta có thể bảo vệ được các loài ĐVHD của Việt Nam và xóa bỏ nhu cầu sử dụng những sản phẩm trái pháp luật”.*

ENV xin trân trọng cảm ơn Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tổ chức FREELAND, Tổ chức Hành động vì ĐVHD Quốc tế đã hỗ trợ tổ chức lễ trao giải này.



Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

**Chị Nguyễn Thị Thu Thủy**

**Phòng Truyền thông và nâng cao nhận thức**

**Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)**

Số 51F1 ngõ 192 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại/Fax: (84-4) 3514 8850 (máy lẻ 404)

Email: [communication.env@gmail.com](mailto:communication.env@gmail.com); [communication.env@fpt.vn](mailto:communication.env@fpt.vn)

Website: [www.thiennhien.org](http://www.thiennhien.org) (Tiếng Việt); [www.envietnam.org](http://www.envietnam.org) (Tiếng Anh)

Facebook: <http://www.facebook.com/ENVvolunteers> (Tiếng Việt)

<http://www.facebook.com/EducationforNatureVietnam> (Tiếng Anh)

### **Giới thiệu về ENV**

Trung tâm Giáo dục Thiên Nhiên (ENV) được thành lập năm 2000 - tự hào là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Việt Nam chuyên sâu vào lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường. Sứ mệnh của chúng tôi là khuyến khích người dân Việt Nam nâng cao hiểu biết về những vấn đề môi trường như bảo vệ động thực vật hoang dã, các hệ sinh thái tự nhiên và chống biến đổi khí hậu ở cấp địa phương, khu vực và toàn cầu. Bằng các chiến lược mang tính sáng tạo và đổi mới, chúng tôi mong muốn làm chuyển biến thái độ của người dân Việt Nam, khuyến khích họ cùng hành động để bảo vệ tài nguyên quý giá của đất nước cũng như hướng đến những giải pháp chung sống hòa hợp với thiên nhiên.

### **Giới thiệu về USAID**

USAID – Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) là một Cơ quan độc lập của chính phủ Hoa Kỳ hoạt động dưới sự chỉ đạo chính sách đối ngoại của Thư ký liên bang Hoa Kỳ. Với 50 năm hoạt động nhằm cải thiện đời sống bằng các chương trình hỗ trợ phát triển và nhân đạo, USAID là cơ quan phát triển chính của Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác với các quốc gia trên toàn thế giới để thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <http://www.usaid.gov/>

Đặt trụ sở tại Bangkok, Tổ chức Sứ mệnh phát triển khu vực tại Châu Á của USAID hoạt động dưới dạng một tập đoàn phát triển hiện đại thực hiện các chương trình sáng tạo và hiệu quả trên khắp 19 quốc gia tại châu Á. Bằng việc cung cấp tư duy lãnh đạo trong khu vực, USAID châu Á sử dụng phương pháp tiếp cận tiên tiến để hỗ trợ các giải pháp bền vững cho các thách thức xuyên biên giới, như nạn buôn bán người, buôn bán ĐVHĐ, giảm thiểu biến đổi khí hậu, kiểm soát bệnh dịch, bảo tồn tài nguyên quốc gia, giảm thiểu nguy cơ thiên tai, thúc đẩy thương mại, hội nhập khu vực, quản trị, và giảm nhẹ xung đột. USAID cũng thực hiện các chương trình song phương ở Trung Quốc, Thái Lan và Lào, đồng thời cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức Sứ mệnh USAID trong khu vực.

### **Giới thiệu về Tổ chức FREELAND**

Tổ chức FREELAND là một tổ chức quốc tế hoạt động vì một thế giới không có nạn buôn bán ĐVHĐ và biến con người thành nô lệ. FREELAND hoạt động trên toàn châu Á, tập trung vào hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng năng lực địa phương nhằm bảo vệ các hệ sinh thái trọng yếu, các loài ĐVHĐ và những người dễ bị tổn thương. FREELAND là đối tác dẫn đầu trong việc thực hiện chương trình ARREST (Châu Á hành động trước nạn buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng) được tài trợ bởi USAID.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [freeland.org](http://freeland.org) và theo dõi trên

Twitter [@FREELANDpeople](https://twitter.com/FREELANDpeople) hoặc [facebook.com/freelandfoundation](https://facebook.com/freelandfoundation)

**ARREST**

Asia's Regional Response to Endangered Species Trafficking



### **Giới thiệu về chương trình ARREST**

ARREST (Châu Á hành động trước nạn buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng) là một chương trình kéo dài năm năm được tài trợ bởi USAID và được thực hiện bởi FREELAND cùng các đối tác trong khu vực. Chương trình này nhằm đấu tranh chống lại nạn buôn bán ĐVHD tại châu Á bằng ba cách: làm giảm nhu cầu tiêu thụ; tăng cường thực thi pháp luật; và tăng cường hợp tác giữa các khu vực và mạng lưới chống buôn lậu. ARREST tập hợp nỗ lực từ các quốc gia thành viên của ASEA, Trung Quốc và Ấn Độ, các tổ chức phi chính phủ, và các khu vực tư nhân. Các cá nhân và tổ chức này cùng chung tay giúp châu Á chống lại những thách thức trong việc bảo vệ các loài ĐVHD quý hiếm trong khu vực.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [freeland.org/arrest](http://freeland.org/arrest) và theo dõi trên Twitter [@ARRESTprogram](https://twitter.com/ARRESTprogram) hoặc [facebook.com/arrestprogram](https://facebook.com/arrestprogram)